

มร.ลป. ร่วมกับจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่าย จัดงาน "ประเพณีปอยต่างข้าวหอมต่อ วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง"



เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด งาน "ประเพณีปอยต่างข้าวหอมต่อ วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง" ณ วัดไชยมงคล (วัดจองคา) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย อ.พนิดา รูปนางกูร คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์ "การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่" โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ" หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Ming Kyaw Linn กงสุลเมียนมาร์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและความรู้สึกในการร่วมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของ พม่า - ไทยใหญ่ ในครั้งนี้

การจัดงานประเพณีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวหอมต่อ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง พร้อมทั้งสร้างรูปแบบกระบวนการจัดการ แนวทางการพัฒนาเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวหอมต่อ ของชุมชนวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เป็นการจัดงานภายใต้การสนับสนุนทุนการวิจัย จาก บพท. เรื่อง "การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวหอมต่อ วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม" ภายใต้ วิทยาลัย "อิฐภูมิ" ในกรอบสถาบันความรู้เพื่อจัดการทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital Management Institute) เป็นการฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่คู่ขนานกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีกระบวนการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมดำเนินการกับจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

และในวันที่ 21 มกราคม 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัณเฑียร ประเพณีปอยต่างข้าวหอมต่อ วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง โดยมี Mr. Ming Kyaw Linn กงสุลเมียนมาร์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมล้างหน้าพระมหามัณเฑียร ในพิธีครั้งนี้ด้วย ในการนี้ได้มี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายข้าวหอมต่อ ณ วัดไชยมงคล (วัดจองคา) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และได้รับพระเมตตาธรรมจาก พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พระอธิการสมศักดิ์ กิตติธโร เจ้าอาวาสวัดจองคา นำให้พระสวดมนต์ และประกอบพิธีถวายข้าวหอมต่อ



มร.ลป. จัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานการจัดโครงการ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ

โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ โดยมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีวินัย มีนิสัยใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างงานการสร้างรายได้ตั้งแต่ระดับฐานราก นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีผู้ให้ความสนใจจากบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP และกลุ่มแกนนำชุมชนในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า 120 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ : นโยบายการปรับใช้และเป้าหมายการพัฒนาาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

ในการดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนากำลังคนอย่างเร่งด่วนจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการพัฒนาคูณวัตรด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 2) หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพผู้ผลิตสินค้า OTOP ขนาดกลางขนาดย่อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 3) หลักสูตรการสร้างและการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรรมชุมชน

มร.ลป. ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดการเสวนาในหัวข้อ "ตามรอยพม่า - ไทใหญ่ในเมืองลำปาง"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดการเสวนาในหัวข้อ "ตามรอยพม่า - ไทใหญ่ในเมืองลำปาง" เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ณ วัดไชยมงคล (วัดจองคา) โดย นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการเสวนา

การเสวนาในครั้งนี้ ผศ.ฐาปกรณ์ เครือระยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องราวพุทธศิลป์พม่าในลำปาง นายปยุตสิน มณีนันท์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสัมปทานป่าไม้และการค้า อ.ดร.อนุกุล ศิริพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องพิธีกรรมการพ่อนผี นายก้องภพ ศิลปะสนชยานนท์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการแสดงศิลปะพม่า และ นายสิทธิพันธ์ เหา เป็นผู้ดำเนินรายการได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดลำปางร่วมรับฟังกว่า 50 คน





กพน. มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาและการประยุกต์ใช้



ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาและการประยุกต์ใช้ กระบวนการวิศวกรรมสังคม ภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 และระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมบรรยาย หัวข้อ “บทบาทผู้นำนักศึกษายุคใหม่ เรียนรู้ ควบคู่การลงมือทำ”

โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนานักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งใช้ชื่อว่า “วิศวกรรมสังคม” โดยมีคุณลักษณะและทักษะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะนักสื่อสาร ทักษะนักประสานงาน และทักษะนวัตกรรม บูรณาการกิจกรรมให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกทักษะการเขียนโครงการโดยใช้กระบวนการ PDCA ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และชมรมนักศึกษา ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล ผศ.กาญจนา คุมา ผศ.สิริรัตน์ วาวแว ผศ.ดร.นิศาร สุวรรณ ผศ.กฤษมา ทินกร ณ อยุธยา อ.อุษา โบสถ์ทอง และ อ.ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวศิริขวัญ วาวแว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ.2567 ร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน จังหวัดลำปาง ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายชนาธิป เสนแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ นายเจริญพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงาน





นศ. สาขาวิชานิติศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วมให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ใน "โครงการห้องเรียนนิติศาสตร์เพื่อเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำปาง"



เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ผศ.ดร.มณีนีรัตน์ จันทร์หนู ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จาดรนต์ วรรณนวล อ.อัศจร บุปผาจำเริญ ผศ.เกียรติสุดา โสตามรรค ผศ.ฐานิ ชุมพลวงศ์ และนักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ร่วมให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับศาลจังหวัดลำปาง ใน "โครงการห้องเรียนนิติศาสตร์เพื่อเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำปาง" ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายอันเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และเผยแพร่ข้อกฎหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการยุติธรรม และภารกิจการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานิติศาสตร์ ได้ฝึกทักษะการให้ คำปรึกษา ให้คำแนะนำ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายในอนาคตต่อไป



สทศ. มร.ลป. จัดโครงการอนุรักษ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง "ป้ายเอกลักษณ์ลำปาง"

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง "ป้ายเอกลักษณ์ลำปาง" ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์อนุวัฒน์ สิริภทโท เจ้าอาวาสวัดชมพูหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรป้าย เทคนิคและวิธีการทำป้ายในรูปแบบของ ช่างปวน สุวรรณสิงห์ (ป.สุวรรณสิงห์) ศิลปินคนลำปางที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและทำป้าย ห้างร้านและสถานที่ต่างๆในอดีต โดยมีนักศึกษาที่เรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไป





คณะวิทยาการจัดการ มร.ลพ. จัดพิธีเปิดงานถนนคนเดิน "กาดกองเตว" หมู่บ้านปวงคำ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน



ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชวานา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาศาสนาวิชาโทศาสนศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดพิธีเปิดงานถนนคนเดิน "กาดกองเตว" หมู่บ้านปวงคำ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ณ บริเวณถนนหน้าวัดพวงคำ ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายชราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดถนนคนเดิน "กาดกองเตว" หมู่บ้านปวงคำ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับวัดพวงคำ โรงเรียนบ้านปวงคำ และเทศบาลตำบลลี่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผักสวนครัว ของตำบลลี่ และตำบลใกล้เคียงรวมถึงเป็นเวทีในการแสดงทางวัฒนธรรม ตามโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลลี่ จังหวัดลำพูน

มร.ลพ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และการจัดการธุรกิจชุมชน"

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และการจัดการธุรกิจชุมชน" ซึ่งจัดโดยหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า กองนโยบายและแผน โดยมี ผศ.อัญชิษา รุ่งแสง ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

การจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบการ การวางแผนด้านการเงิน ทุน การกำหนดราคา การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการตลาดและการจัดการธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ผศ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.แดน กุลรูป อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบการ การวางแผนด้านการเงิน ทุน การกำหนดราคา การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการตลาดและการจัดการธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจร่วมอบรมจำนวน 30 คน





คณะวิทยาฯ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์ "การพิชิตข้อสอบสำหรับการวัดระดับภาษาอังกฤษและใบประกอบวิชาชีพ"



ผศ.ดร.หุทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์ "การพิชิตข้อสอบสำหรับการวัดระดับภาษาอังกฤษและใบประกอบวิชาชีพ" หัวข้อ การพิชิตข้อสอบสำหรับการวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการสอบใบประกอบวิชาชีพครู การ สอบ ก.พ. หรือวิชาชีพอื่น ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา อย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ นักศึกษามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ โดยผศ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
"ราชภัฏลำปางร่วมใจ หนึ่งหยดโลหิตให้
ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์"

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2)
เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ นักศึกษาที่บริจาคสามารถแจ้งขอรับชั่วโมงกิจกรรม และชั่วโมงจิตสาธารณะ **อย่างละ 9 ชั่วโมง**

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพื่อซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า

4 กุมภาพันธ์ 2567

- 09.00-10.00 น. บริเวณอาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 10.00-11.00 น. บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี
- 11.00-12.00 น. บริเวณอาคารโอฟาร์ โรจน์นิรันดร์

10 กุมภาพันธ์ 2567

- 09.00-10.00 น. บริเวณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
- 10.00-11.00 น. บริเวณอาคารสำนักพิมพ์และวัฒนธรรม

ITA 2024
 TRANSPARENCY
 WITH
 QUALITY
 โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

งานวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสังคม **ARLPRU**

เปิดแล้วอบรม 2024
หลักสูตรเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
จำนวน 19 หลักสูตร

สมัครเลย

จำนวน 19 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับนักศึกษาใหม่
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567
เปิดถึง 25 ก.พ. 2567

ติดต่อสอบถามและสมัคร: 054-237399 ต่อ 362 | 056-425760 | 0550224697